

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๕ ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด ๑๕ ท่าน มีดังนี้

๑. ผศ.ศุภวุฒิ	เนตรโพธิ์แก้ว	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. ผศ.สุธี	จันทราภาขจี	รองประธานคนที่ ๑
๓. ผศ.สมเกียรติ	ทองแก้ว	รองประธานคนที่ ๒
๔. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก	แก้ววิไล	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. อาจารย์นพกฤษณ์	ดำน้อย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. อาจารย์รัชดาศักดิ์	สุเพ็งคำ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. นายโยธิน	หนูแดง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์สัมพันธ์	สุวรรณศิริ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. นายสุนทร	เหรียญจื้อ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. นายทงค์	โพธิ์	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๑. ผศ.บุญธรรม	พรเจริญ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒. ผศ. อำนาง	เอี่ยมสำอางค์	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๓. ผศ.มนัส	บุญเทียรทอง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๔. ผศ.ดร.นพมณี	ฤทธิกุลสิทธิชัย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๕. อาจารย์กฤตพร	ชูเส็ง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ/เหรียญก

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - ท่านดังนี้

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐น.

เปิดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้วประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตข้าราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่านที่ ๒ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ให้มีการพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้มีการรับรองโดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข วาระที่ ๑.๒ ดังนี้

ข้อความเดิม

วาระที่ ๑.๒ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ตามคำสั่งที่ ทปสท. ที่ ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารลำดับที่ ๑๗ โดยมีหน้าที่ดังนี้

ข้อความแก้ไขใหม่เพิ่มเติมเป็น

วาระที่ ๑.๒ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ตามคำสั่งที่ ทปสท. ที่ ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารลำดับที่ ๑๗ ซึ่งมีการคัดเลือกกรรมการบริหารจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการกลุ่ม มทร.เพียง ๔ แห่งเท่านั้น ได้แก่ มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก โดยมีหน้าที่ดังนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุมคณะกรรมการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ได้รายงานผลไปเป็นการประชุมตามเอกสารแนบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการเงินร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดของเงินเดือน/ค่าตอบแทน ที่ได้รับจัดสรรมาจากสำนักงบประมาณ (รัฐบาล) ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และที่มาช่วยราชการที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ได้ให้ความเห็นว่า รายงานผลการตอบแบบสอบถามการกัณวงเงินร้อยละ ๐.๑ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กล่าวเสริมถึงที่มาของการจัดทำความเห็นในภาพรวมของประชาคม ต่อประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดวงเงินเดือน/เลื่อนค่าตอบแทน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพราะเป็นการที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ โดยไม่ได้สอบถามความคิดเห็นต่อประชาคมก่อนในการหักวงเงินนี้ ดังนั้นการจัดทำแบบสอบถามก็ถือว่าเป็นการสอบถามความคิดเห็นประชาคม มทร.พระนคร ต่อการหักวงเงินดังกล่าวนี้หลังจากที่ มทร.พระนคร ออกประกาศฉบับนี้มา ซึ่งจริงๆ สมควรที่จะต้องดำเนินการทำแบบสอบถามนี้ก่อนที่จะมีประกาศมหาวิทยาลัยออกมา แต่ก็ถือว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็ได้จัดทำความคิดเห็นตามแบบสอบถามนี้ได้ภายหลังในครั้งนี้เพื่อได้ทราบความคิดเห็นที่แน่ชัด สรุปผลเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ได้เสนอให้มีการปรับแก้ไขข้อความบางจุดในการสรุปผลฯ
 ผศ.สุธี จันทราภาขจี ได้สอบถามในที่ประชุมว่าจะจัดทำรูปแบบ รูปเล่มอย่างไรเพื่อการนำเสนอ
 นายสุนทร เจริญจื้อ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการจัดทำแบบสอบถามข้อมูลที่สภาคณาจารย์และ
 ข้าราชการ ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเรื่องของการกันเงินนั้น ฝ่ายบริหารก็คงมีความต้องการทราบ เช่นกัน
 ว่า คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องการสิ่งใดจากมหาวิทยาลัยบ้าง เช่นเรื่องสวัสดิการต่างๆ
 จากนั้นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้สอบถามความคิดเห็นกับสมาชิกหลายๆท่านซึ่ง
 ต้องการให้สรุปประเด็นในส่วนขอเสนอแนะที่มีความคิดเห็นหลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการกัน
 เงินร้อยละ ๐.๑ นี้

อาจารย์กฤตพร ชูแสง ได้เสนอความคิดเห็นว่าควรสรุปประเด็นความคิดเห็นเป็นจำนวนร้อยละของผู้
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเหมือนกันและเขียนให้กระชับ

ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว ได้เสนอให้ อาจารย์กฤตพรช่วยปรับปรุงภาษาอย่างไรก็ตามประธานสภา
 คณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอให้ที่ประชุมนำข้อมูลกลับไปแก้ไขปรับปรุงแล้วนำเสนอต่อประธานสภาคณาจารย์
 และข้าราชการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ

อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณศิริ ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการ
 และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยรับที่จะนำข้อมูลไปปรับแก้และนำเสนอต่อประธานสภาคณาจารย์และ
 ข้าราชการ

วาระที่ ๓.๓ ความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการ
 เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดรถ-ส่ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีต้องไปสอนและติดต่อกับหน่วยงานในต่าง
 พื้นที่ศูนย์การศึกษาของ มทร.พระนคร และสตีกเกอร์ติดรถยนต์เข้า-ออก ในทุกศูนย์ของ มทร.พระนคร

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วและมหาวิทยาลัยได้
 ทหารไปยังคณบดีทุกคณะ แต่ทางที่ประชุมผู้บริหาร มีความเห็นไม่เห็นด้วยในเรื่องการนำรถของคณะมาร่วม
 โครงการ ดังนั้นท่านอธิการบดีจึงสั่งให้ทาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดรถของกองกลางมาให้บริการรับ-ส่ง
 และจัดทำสตีกเกอร์กลางของมหาวิทยาลัย ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย
 และขณะนี้กองกลางกำลังจัดทำการสำรวจความต้องการใช้รถยนต์ราชการในช่วงเวลาใดบ้างเพื่อนำมาจัดทำ
 ตารางการเดินรถยนต์เพื่อวิ่งรับ-ส่งต่อไป โดยที่ประชุมมีความเห็นให้เชิญ ผู้อำนวยการกองกลาง เข้ามาชี้แจงในที่
 ประชุมในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในครั้งถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๔. เกี่ยวกับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนที่กำหนด
 ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ (กรณี สายวิชาการ ๑.๗ เท่า, สายสนับสนุน ๑.๕ เท่า) ที่ประชุมให้เลื่อนการ
 พิจารณาเพราะยังคงมีรายละเอียดที่ต้องหาข้อมูลมานำเสนออีกมาก และมีหน่วยงานที่ควรมาชี้แจงในที่ประชุม
 คือกองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน

มติที่ประชุม รับทราบและให้เลื่อนการพิจารณาตามที่เสนอ และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

ประธานแจ้งว่าการดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำเว็บไซต์ งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการ
 ปรับปรุงข้อมูลและได้ดำเนินการใส่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแล้ว

หากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่านใดต้องการติชมหรือเสนอแนะข้อมูลเพื่อปรับปรุงก็สามารถแจ้งฝ่ายจัดทำได้ตลอดเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ สรุปการจัดทำข้อเสนอขอตั้งงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประธานอนุกรรมการฝ่ายวางแผน สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.มนัส บุญเกียรติทอง) ได้เสนอที่ประชุมว่าได้มีการจัดทำคำขอของงบประมาณรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาคณาจารย์และข้าราชการพบประชาคม โดยเป็นโครงการเชิงอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน มทร.พระนคร

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กล่าวเสริมว่าโครงการที่ ๒ นี้เป็นโครงการที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความประสงค์จะจัดเป็นลักษณะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพื่อให้มีความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ ไม่ได้เป็นการพบประชาคมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ใดๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๒ การจ้างจัดทำจุลสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ สานสัมพันธ์สู่ประชาคม ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า โดยจัดพิมพ์จุลสารนี้จะแจกไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกคน และไปยังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยผู้จัดพิมพ์เป็นบริษัทที่ มทร.พระนครสั่งทำงานให้เป็นประจำโดยได้ขอให้กองการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ติดต่อมาให้จัดทำ โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ทำเรื่องขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดพิมพ์ทำงานนี้ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ขัดข้อง โดยได้พิจารณาอนุมัติแล้วในวงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ขณะนี้รอเพียงการจัดรูปเล่มข้อมูลและจัดพิมพ์เพื่อดำเนินการตรวจรับงานต่อไปโดยมอบหมายให้ ประธานอนุกรรมการ (ผศ.สมเกียรติทองแก้ว) และอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ดำเนินการประสานข้อมูลและรูปแบบการจัดพิมพ์

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบดำเนินการดังเสนอ

วาระที่ ๔.๓ รายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการขอรับการจัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ์ และอัตรากำลังงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้เสนอ) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง กองนโยบายและแผน ตรวจสอบพื้นที่ที่รับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย คือพื้นที่ห้องสำนักงานชั้น ๒ ของอาคารบริการการศึกษา มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และขณะนี้ได้นำข้อมูลมาจัดทำ การเขียนแบบปรับปรุงห้องสำนักงานนี้ ซึ่งเมื่อแบบรูปปรายการดังกล่าวแล้วเสร็จ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็จะได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยต่อไป ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๔ การที่สถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.,รศ.,ศ., ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ เพียงจำนวน ๑ เท่าของอัตราที่ ตามกรมบัญชีกลาง

กำหนด (๕,๖๐๐ บาท) ซึ่งแตกต่างกับสถานภาพของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ที่ได้รับจำนวน ๒ เท่า (๕,๖๐๐ บาท คูณ ๒) ซึ่งยังมีความแตกต่างและเลื่อมล้ำกัน (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้เสนอ)ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ชี้แจงที่ประชุมเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัยในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ที่ประชุมได้ให้ความเห็นแล้วว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสถานภาพที่มีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นควรให้มีการพิจารณาให้รอบคอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าจริงๆแล้วประเด็นในวาระนี้ได้สอบถามที่กองบริหารงานบุคคล ไปบ้างแล้ว และได้รับคำตอบว่า มหาวิทยาลัยเองก็มีแนวความคิดที่จะดำเนินการปรับให้พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการแล้วให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะจำนวน ๒ เท่า ดังนั้นสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรให้การสนับสนุนแนวความคิดที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอยู่ เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้สรุปมตินำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาการจัดสรรประจำปีของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามวงเงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรซึ่งเดิมได้กำหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยขอให้ที่ประชุมมอบหมายกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้รับผิดชอบ (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้เสนอ) โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นให้มีการดำเนินการเลื่อนแผนการจัดสรรมาไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อขอปรับแผนให้ไปดำเนินโครงการฯ จากเดิมจัดในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ไปจัดช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบและส่งเรื่องการขอปรับแผนการดำเนินโครงการไปยัง กองนโยบายและแผน

วาระที่ ๔.๖ เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำหน้าที่กรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งเหรียญกิตติมศักดิ์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งต้องทำหน้าที่แทน ผศ.พีรญา เขตพงษ์ ที่พ้นจากตำแหน่ง (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้เสนอ) โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอในที่ประชุมพิจารณา มอบหมายให้ อาจารย์กฤตพร ชูเส่ง ทำหน้าที่เหรียญกิตติมศักดิ์และข้าราชการ อีกหน้าที่หนึ่งแทน ผศ.พีรญา เขตพงษ์ โดยอาจารย์กฤตพร ชูเส่งตอบรับที่จะทำหน้าที่เหรียญกิตติมศักดิ์และข้าราชการ ตามที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้อาจารย์กฤตพร ชูเส่ง ทำหน้าที่เหรียญกิตติมศักดิ์ ตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๗ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่านใหม่เข้าทำหน้าที่ในอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้เสนอ) โดยที่ประชุมเสนอให้แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการท่านใหม่ เข้าทำหน้าที่ในคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งไปใหม่เพิ่มเติมดังนี้

๑. ผศ.มนัส บุญเกียรติทอง เป็น ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
๒. ผศ.บุญธรรม พรเจริญ เป็น เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย
๓. ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ เป็น เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิคณาจารย์และข้าราชการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้ได้ขออัตรากำลังสายสนับสนุนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน ๑ ตำแหน่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้มาปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยว่าในระยะแรกนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตรากำลังเป็นสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวไปก่อนเพราะในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ จึงต้องรอในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หากได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้บรรจุสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยก็จะปรับสถานภาพตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของงานสภาคณาจารย์และข้าราชการนี้ บรรจุให้เป็นสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ผศ.บุญธรรม พรเจริญ ได้เสนอเรื่องเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าเป็นอัตราเบี้ยประชุมที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการในชุดอื่นๆ เช่น กรรมการสภาวิชาการ ที่ได้รับเบี้ยประชุม ๑,๖๐๐ บาท/ครั้ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้เบี้ยประชุม ๑,๖๐๐ บาท/ครั้ง แต่สภาคณาจารย์และข้าราชการทำไม่ถึงได้เบี้ยประชุมต่ำกว่ากรรมการประเภทอื่น

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับไปที่จะหารือกับทางมหาวิทยาลัยให้พิจารณาปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เท่าเทียมกันกับกรรมการในชุดอื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการหารือไปมหาวิทยาลัยพิจารณาดังเสนอ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้นัดหมายให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพฉวีฤทธิกุลสิทธิชัย)

เลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว)

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม